

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการพิเศษ		
๑	นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา	-คู่มือปฏิบัติงานฝึยกยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
๒	นางสาววรรณิ โคมลกวิน	-แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่แรงงานภาคเกษตรระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ กรมส่งเสริมการเกษตร
๓	นายวิรัช คันตร	-แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔	นางวิจิตรา บุณณะวานิช	-นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
๕	นางสาวประภาพร ชูลีลัง	-การติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรณีศึกษาการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงาน ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
๖	นางสาวรุจน์จิณี สุภวีรีย์	-การจัดทำระบบการบริหารผลการปฏิบัติการของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗	นางเอี่ยมพร โศจิพลกุล	-การบริหารการใช้จ่ายเงินดำเนินงานฝึกออาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ
๘	นายสุธี ภาคการ	-แนวทางการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ Competency และการประยุกต์นำไปใช้ภาค ๘ นครสวรรค์
๙	นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ	-สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมและทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น
๑๐	นายภิญโญ สะตะพันธ์	-โครงการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๔ ราชบุรี

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๑	นางอรทัย สังข์ทอง	-การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ กรณีศึกษา : การฝึกอบรมสาขาพนักงานนวดไทยใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๘		
๑๒	ว่าที่พันตรีสมบูรณ์สุข นาครักษ์	-ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓	นายพินิจ ศุภมัสต์อังกูร	-กลยุทธ์การจัดระบบการฝึกแบบยืดความสามารถของ ผู้รับการฝึกเป็นสำคัญ
๑๔	นายอุดมพล มณียม	-แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส)
๑๕	นายวสันต์ชาย เคะวันยะ	-การวิเคราะห์ตำแหน่งเพื่อกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน เฉพาะสถานประกอบการ
๑๖	นายพรเสริฐ อางควนิช	-ความปลอดภัยในการทำงานกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗	นางศิริพร เจียรสนอง	-การประสานงานในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๘	นายสุเมธ โศจิพลกุล	-การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของสมาคม องค์กรอาชีพ สถานประกอบการ
๑๙	นายอรรถชัย สุกใส	-คู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับช่าง
๒๐	นางสาวดารุณี แป้นเพชร	-กลยุทธ์ในการทำงานเชิงรุกเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๒๑	นายธนา จันสุตะ	-การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๖ ขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ		
๒๒	นางสุพัตรา ทองม่วง	-การประสานงานฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานนวดแผนไทย
๒๓	นายสิทธิชัย กลิ่นชั้น	-การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๒๔	นางเอมอร จารุจินดา	-การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม ระดับ ๗		
๒๕	นายธวัชชัย โสภณประเสริฐ	-ระบบการให้บริการด้านแนะแนวการเข้ารับการฝึกอบรม
๒๖	นางขจี รอดบุญฤทธิ์	-การพัฒนาฝีมือแรงงานในการดำเนินงานคาราวานแก้จน
๒๗	นายมานิตย์ มงคลชื่น	-การศึกษาภาวะผู้นำระดับผู้บริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
๒๘	นายฤทธิธรม มณีคำ	-งานพัฒนาฝีมือแรงงานกับการเพิ่มคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสุรินทร์
๒๙	นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ	-ความคิดเห็นของสถานประกอบการจังหวัดนครสวรรค์ ต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๐	นางสาวลำดวน มีดี	-ลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๓๑	นายสุรเชษฐ์ ทองสัน	-รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีศึกษา : สถานประกอบการในจังหวัดยะลา
๓๒	นายพรหมพัทตร์ ปานพวงแก้ว	-ความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๓	นายวีระ เณลิมชัย	-แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง
๓๔	นางสาวนันทนวล ศงสนันท์	-การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส (โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมมุสลิม)
๓๕	นางปิยวรรณ ไชยพียงยาง	-แนวทางการรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ
๓๖	นางนिरดา จิรสุธิกร	-การประสานเครือข่าย NNSPSME จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา
๓๗	นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์	-แนวทางการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนที่ยั่งยืนในจังหวัดลำพูน
๓๘	นายสุชาติ เงินสุข	-แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
๓๙	นายชูศักดิ์ เทียวประสงค์	-การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในหน่วยงาน (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๕)
๔๐	นายสงกรานต์ เพิ่มฤชัย	-การพัฒนากระบวนการฝึกเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีตัวอย่าง บริษัทอโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
๔๑	นางอรพินท์ โพธิ์สัมฤทธิ์	-แผนบูรณาการด้านพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
๔๒	นายวิจิตร กุลบุตร	-การศึกษาโครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชน เด็ก สตรี และกลุ่มวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส
๔๓	นางกิติมา ศิริประธาน	-การพัฒนาฝีมือแรงงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กับการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนตามนโยบายรัฐบาล
๔๔	นายประทีป นุ่นชื่น	-การบริหารจัดการสถานประกอบการไม้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๔๕	นายศักดิ์ศรี เล็งเตง	- การส่งเสริมศักยภาพฝีมือแรงงานไทยสู่สากลด้วยการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ
๔๖	นางศิริภรณ์ ชื่นชม	- การจัดฝึกอบรมนำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสำรอง
๔๗	นางศิริลักษณ์ ฮั่วรุ่งเรือง	- การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในกรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี
๔๘	นายสมโภชน์ ชัยชนะ	- การบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์
๔๙	นางบัญญัติา สุขสถิตย์	- เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕๐	นายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์	- แนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework : EAF) เป็นเครื่องมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๕๑	นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต	- การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาขาพนักงานนวดแผนไทย
๕๒	นางชิตานันต์ บุนนาค	- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
๕๓	นายบุญคง ทิพย์พูล	- การออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
๕๔	นายเฉลิมพล เนียมสกุล	- การสร้างแบบรายงานผลการขอขึ้นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบเครือข่ายการรายงานผลของกรม
๕๕	นายมงคล ลีลาธนากร	- การกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๕๖	ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์	- การบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา: ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมทางหลวง

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๕๗	ร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็ง	-ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)
๕๘	นายสมนึก อนันต์	-การพัฒนาการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ CBST (การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล) -ชุดการฝึกการพัฒนาการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ CBST (การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๗		
๕๙	นางสาวมณี หัสชู	-การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Audit) เรื่อง การตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ ๗		
๖๐	นางสาวสุปราณี เหลืองรุ่งทรัพย์	-แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
๖๑	นายชาญชัย มอดเม็ด	-การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการนิเทศห้องสมุด
ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๗		
๖๒	นางสาวสิทธินาถ สุทธชนะ	-เอกสารเรื่องที่ ๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานคดีกับพนักงานอัยการ -เอกสารเรื่องที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาและอีออคชั่น -เอกสารเรื่องที่ ๓ การดำเนินการทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
๖๓	นางสาวพัชรภรณ์ ยศปัญญา	-ผลงานหมายเลข ๑ ปัญหาการจัดทำร่างกฎหมายของหน่วยงาน -ผลงานหมายเลข ๒ การขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -ผลงานหมายเลข ๓ แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๖๔	ว่าที่เรือตรีดิเรก สุขสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผลงานเรื่องที่ ๑ การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตยกยอกเช็คเงินค่าไฟฟ้าของส่วนราชการ - ผลงานเรื่องที่ ๒ การสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเหมาบริการ - ผลงานเรื่องที่ ๓ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีรถยนต์ของทางราชการเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์
๖๕	นายปกรณ์ ศรีเพชร	<ul style="list-style-type: none"> - ผลงานเรื่องที่ ๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนการบริการที่ไม่โปร่งใสต่อไปในทางทุจริต - ผลงานเรื่องที่ ๒ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย - ผลงานเรื่องที่ ๓ การดำเนินคดีแพ่งกรณีผู้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ค้าประกันผิดสัญญา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๗วช		
๖๖	นางสาววัยญา ยิ้มยวน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการการกระจายระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาฝีมือแรงงาน
๖๗	นายวินัย มะยมทอง	<ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์และออกแบบระบบมาตรฐานการจัดการฝึก
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๖ว		
๖๘	นางดวงจันทร์ วงษ์สมุทร	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานนอกสถานที่ของกลุ่มสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี
๖๙	นางสาวทิพย์วรรณ พรหมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน กรณีศึกษา : สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
๗๐	นายสุวิทย์ สังฆทิพย์	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดเก็บทะเบียน วุฒิบัตรและหนังสือรับรอง ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
๗๑	นางสาวนุชจรินทร์ สายรัตทอง	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการพัฒนาระบบราชการประเด็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๗๒	นายวรวุฒิ วุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๗๓	นายอัษฎางค์ แก้วไพศาล	-การพัฒนากระบวนวิธีสอนในสถานประกอบการ กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
๗๔	นางชุตติกาญจน์ กาญจนการ	-แนวทางการประสานงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน
๗๕	นายประกิจ มณีรัตน์	-การออกแบบโครงสร้างอาคารฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง
๗๖	จำลองโทชาย บัวเพชร	-ช่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์หัตถกรรม และภูมิปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่
๗๗	นายพงษ์เทพ ทองอ่อน	-การคำนวณหาปริมาณงานและปริมาณวัสดุอาคารอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
๗๘	นายประเสริฐ เต็นขจรเกียรติ	-การพัฒนาการแข่งขันฝีมือแรงงานกับการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
๗๙	นายสุพจน์ อ่ำสุข	-การวิเคราะห์สมรรถนะตำแหน่งงานสาขาช่างเชื่อม
๘๐	นายกฤษดา สุขสวน	-การสร้างเครือข่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
๘๑	นายมานิตย์ คำมาสุข	-การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
๘๒	นายฉันทภพ จันตระกูล	-การส่งเสริมการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ สถานประกอบการ กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๖ว (สายทั่วไป)

๘๓	นายจักรี พวงทอง	-การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : การวางแผนไทยและสปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๘๔	นายธนพฤกษ์ ชามะรัตน์	-การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๘๕	นางธนพร สงวนศักดิ์	-แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
๘๖	นายวัชรพงษ์ มุขเชิด	-การเชื่อมต่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
๘๗	นายบรรพต ดาวล้อม	-สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การทำโต๊ะปูนไม้เทียม (แบบดอกเห็ด)
๘๘	นางสาวจำลองลักษณ์ กายแก้ว	-แนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการผู้บริหาร
๘๙	นางภาริณี หงษ์แพง	-การพัฒนาวิทยากรในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
๙๐	นางนิตยา นิลคัมภีร์	-สภาพปัญหาการชำระหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น
๙๑	นางรัตนา ถาวร	-การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการหลักสูตรหัวหน้างาน
๙๒	นายสุทัศน์ เชื้ออินทร์	-การดำเนินงานโครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
๙๓	นางสมศรี แหวนเงิน	-การประสานงานฝึกอบรมภาษาเกาหลีสำหรับผู้เตรียมตัวไปทำงาน ประเทศเกาหลี
๙๔	นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร	-แนวทางการติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
๙๕	นายมณูญ หยังแก้ว	-การพัฒนาฝีมือแรงงานกับการประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๖	นายศิริ วัฒนศิลป์	-บทบาทของกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบ การประกันการว่างงานของประเทศไทย
๙๗	นางสาวนงคันุช ปัญญาวงศ์	-การพัฒนาฝีมือแรงงานกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๙๘	นายวีรภิจ พลจรัส	-แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่
๙๙	นางสาวมัทนา ทองทรัพย์	-การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตร การประกอบอาชีพอิสระ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐๐	นายอัคเดช เสาวภาคย์	-การขอความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครต่างประเทศ เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๐๑	น.ส.นิ่มนวล ศงสนันท์	-การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓
๑๐๒	นายสยาม อินนุพัฒน์	-การฝึกฝนเทคนิคการผลิตเครื่องเรือนไม้ยางพาราและการเสนอเป็นสถาบันฯ นำร่องในการผลิตต้นแบบเครื่องเรือนไม้ยางพารา
๑๐๓	นางเจริญจิต สงไย	-แนวทางการประเมินงานความร่วมมือกับภาคเอกชนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๘ นครสวรรค์ -ความต้องการแรงงานกรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
๑๐๔	นางทวิวรรณ ขำทิพย์พาทิ	-เอกสารประกอบการฝึกเทคนิคการหางานให้ได้งาน -อุปกรณ์ช่วยฝึกอบรมประเภทแผ่นโปร่งใสเรื่องการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน
๑๐๕	นางเพ็ญจิตร ศิริบำรุงสุข	-ผลการดำเนินการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องครั้งแรกของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ -การดำเนินงานตามนโยบายบรรเทาปัญหาการว่างงานศึกษา เฉพาะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๐๖	น.ส.นราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ	-การติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรกลางและอุปกรณ์ ช่วยฝึกไปใช้ในการฝึกอาชีพ -การติดตามและประเมินผลการนำระเบียบการฝึกของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในการประกอบอาชีพ
๑๐๗	นายไพโรจน์ ประสงค์	-การพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนโครงการฝึกอบรม -เทคนิคการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๐๘	นางนุช รัตนวิบูลย์	<ul style="list-style-type: none"> -แนวทางการปฏิบัติงานฝึกเตรียมเข้าทำงาน (นอกสถานที่) -รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กันยายน ๒๕๕๕)
๑๐๙	นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด	<ul style="list-style-type: none"> -การติดตามประเมินผลการกั๊ยมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี -แนววิเคราะห์ความต้องการแรงงานฝีมือสำหรับผู้ปฏิบัติ
๑๑๐	นางเอมอร นาแถมพลอย	<ul style="list-style-type: none"> -เอกสารประกอบการฝึกเรื่องเทคนิคการบริการประชาชน -รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเชาวน์อารมณ์ผู้รับการฝึก
๑๑๑	นางอุษณีย์ พิมพ์ดี	<ul style="list-style-type: none"> -รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔-๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕) -ปัจจัยที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องการเข้าฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๑๒	น.ส.มานัส ลาติวัลย์	<ul style="list-style-type: none"> -รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ -การจัดทำแผนงานและโครงการ
๑๑๓	น.ส.สารศรี นามอินทร์	<ul style="list-style-type: none"> -เอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการสร้างทีมงาน -ภาพตัวอย่างการนำเสนออุปกรณ์ช่วยฝึก (แผ่นดิสก์) โปรแกรม Power point หลักสูตรหลักของการเป็นหัวหน้างาน
๑๑๔	นางนิภาพร ไบบัวเพื่อน	<ul style="list-style-type: none"> -การฝากฝึกในสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ -กระบวนการฝึกอบรม
๑๑๕	น.ส.พนารัตน์ อ่ำสาริกา	<ul style="list-style-type: none"> -เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการบริหารเวลา -เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ
๑๑๖	นายนิยม จินดาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> -การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานกับผลการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ -การประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการที่รับผู้จบการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลางเข้ารับการฝากฝึกในกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๑๗	น.ส.จินดา แจ้งกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกฝึกในกิจกรรมและการตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกในสถานประกอบการปี ๒๕๕๕ - การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานปี ๒๕๕๕
๑๑๘	นายบุญตา ศิริจันทร์	<ul style="list-style-type: none"> - การบริการข้อสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - การตรวจราชการโครงการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาค่าจ้างว่างงาน ปี ๒๕๕๕
๑๑๙	นายสาโรจน์ ช่างเพียร	<ul style="list-style-type: none"> - CBST: โอกาสหรือวิกฤตในการพัฒนาฝีมือแรงงาน - เทคโนโลยีสารสนเทศกับข้าราชการไทย
๑๒๐	น.ส.ศิริพร นันทโชคนิมิตร	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบการฝึกเรื่องพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม - คู่มือประเภทแผ่นโปรงใสเรื่องการทำความสะดวกห้องพัก
๑๒๑	น.ส.ชนกานต์ บุญราศรี	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบการฝึกเรื่องการใช้โทรศัพท์ให้สัมฤทธิ์ผล - รายงานผลการฝึกฝึกในกิจการตามโครงการพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๑๒๒	นางกนกวรรณ ภิญโญสิริพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับนิสัยอุตสาหกรรมผู้รับการฝึกให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการหรือนายจ้าง - ภาวะผู้นำ
๑๒๓	นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการปฏิบัติงานวิจัยด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน - การวิเคราะห์และประมวลผลในการประเมินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๑๒๔	นางศศิกันต์ เสริมเจริญกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาการดำเนินงานทุนต่างประเทศ - การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครรับทุนต่างประเทศ
๑๒๕	นายสุชัย พงศ์พัฒนาพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดกับคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด - แนวทางและมาตรการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับภาคเอกชนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๒๖	นายสมพร เกตสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - การสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถานที่
๑๒๗	นางอัมพวรรณ พิทักษ์เฉลิมวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างทีมงาน - เทคนิคการจัดฝึกอบรม
๑๒๘	นายนคร เลิศธำรงกุล	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประสานและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัด - การซื้อแฟรนไชส์
๑๒๙	นางนาตยา เปลียนรุ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - เคล็ดลับการเตรียมการก่อนดำเนินการฝึกอบรม - เทคนิคการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ
๑๓๐	น.ส.จิตริรัตน์ ปรียานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจส่วนตัว - คู่มือการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก
๑๓๑	นางจินตนา งามสนอง	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก
๑๓๒	นายสมเจตน์ หอมดอกไม้	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาทักษะโดยใช้กิจกรรมในการฝึกอบรม
๑๓๓	นายสิทธิชัย สุดสวาท	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐาน P.S.O.
๑๓๔	นายเฉลย สิทธิประเสริฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การทำเครื่องตีผสมปูนไพรจากผักและผลไม้
๑๓๕	นางนาตยา ต้นติวรานุรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - การศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านธุรกิจโรงแรม
๑๓๖	นางศศิภาญจน์ พงษ์แสร์	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๓๗	นางพวงพรรณ ฐรภาคพิบูล	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๑๓๘	นายวีรพงศ์ บุ๊ง	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๓๙	นางสาวศศิชา เลื่อนแป้น	<ul style="list-style-type: none"> - ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๔๐	นางสาววิราภรณ์ บุราณ	- หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาการนวดสปา
๑๔๑	นางศิริพร ศรวมศิริ	- การดำเนินงานพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เข้ารับ การฝึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๔๒	นายจักรกฤษณ์ วิมลปัญญาธร	- การศึกษาสภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้าง ในสถานประกอบการในจังหวัดสุโขทัย
๑๔๓	นางสาวสุธีวันช นันใจยะ	- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
๑๔๔	นายอำพล ขาวคง	- การประชาสัมพันธ์ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ - ฉาบปูน
๑๔๕	นายชาญชัย มอดเม็ด	- การบริหารงานศูนย์บริการข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ห้องสมุดวิชาการ)
๑๔๖	นางสาวจริญญา ขวัญใจ	- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
๑๔๗	นายวิระ อุ่นนอก	- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการนวดไทยในจังหวัดภูเก็ต
๑๔๘	นางสาวนิรมล จันทมณี	- การบริหารเงินอุดหนุนของผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
๑๔๙	นางสาวสุปราณี บุญพิเศษ	- แนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินการฝึกอบรม
๑๕๐	นางวรรณิภา เทียนบุชา	- การติดตามผลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศึกษากรณี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลางและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑๕๑	นายบุญทวี ชันทะ	- ปัญหาอุปสรรคในการฝึกอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง
๑๕๒	นางสาวอนงค์ สุ่มแก้ว	- แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะกรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๕๓	นายลำไย ศรีชะแก้ว	- การฝากฝึกในสถานประกอบการของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๑๕๔	นายทิน ปิยะเขตร	- การศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการส่งออกจังหวัดนราธิวาส
๑๕๕	นางมณฑา วงศ์จันทร์	- ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี
๑๕๖	นายมีชัย พลัดพริ่ง	- ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการมีงานทำของผู้รับการฝึกกลุ่มอาชีพเครื่องกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๑๕๗	นายธิปก แก้วพิบูลย์	- การพัฒนาฝีมือแรงงานความต้องการของตลาดแรงงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส)
๑๕๘	นางสาวชุติมา วงศ์เพชร	- การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวกรณีศึกษา จังหวัดระยอง
๑๕๙	นายธวัชชัย ศรีรัตนกุล	- การจัดทำแผนการฝึกและบันทึกการฝึก
๑๖๐	นางเดือนตา พิเคราะห์ฤกษ์	- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี
๑๖๑	นางสุจิตรา พรหมถาวร	- การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับนิสัยอุตสาหกรรมในการทำงาน
๑๖๒	นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ่น	- การพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน
๑๖๓	นางชฎานิชฎ์ แสงทิพย์	- โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้รับการฝึกศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๖๔	นางกาญจนา อ่อนละมัย	- การแก้ปัญหาหาเสพติดของประเทศไทยกับการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๖๕	นายนิยม พะกะจำง	- การจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๖๖	นายศุภกิตติ์ เหมินทร์	-การบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
๑๖๗	นายวิเชียร ดำแก้ว	-เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๖๘	นายบรรทม อมรพิพัฒน์	-การสร้างและพัฒนาทีมงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๖๙	นายเฉลียว ศุภษร	-การประสานความร่วมมือในการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ศึกษาจากการในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๕ นครราชสีมา)
๑๗๐	นายณรงค์ ไพชำนาญ	-การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗๑	นายสุรเชษฐ์ ทองสัน	-การประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างภาคเอกชน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา
๑๗๒	นายมงคล กันทะสี	-เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตรช่างฝีมือพื้นฐาน
๑๗๓	นายสุชาติ เงินสุข	-ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการ
๑๗๔	นายสมพงษ์ ก้องประวัติ	-การดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน กรณีศึกษา:เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
๑๗๕	นางเพียงจันทร์ โพธิ์ศรี	-แนวทางการเลือกวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
๑๗๖	นายโสพล ชนะแสง	-การพัฒนาด้านความรู้และทักษะของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๘ นครสวรรค์
๑๗๗	นายจมร กิมสวัสดิ์	-ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
๑๗๘	นายเสริม ชูชาติ	-การประเมินผลการใช้บริการฝึกอบรมแก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (หลักสูตรการใช้งานระบบ Internet)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๗๙	นายเฉลิมพล เนียมสกุล	- การประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
๑๘๐	นายศศิภุชงค์ สุวรรณาคม	- แนวทางการดำเนินการให้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
๑๘๑	นายมงคล ลีธนากร	- เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
๑๘๒	นายอภิชาติ ทิมเทพย์	- การฝึกอาชีพแรงงานในชนบทของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
๑๘๓	น.ส.วศิมณีย์ วิมลเศรษฐ์	- การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี
๑๘๔	นายจรัส บุญรัตน์	- การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) พัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๘๕	นางสาวมัทนา ทองทรัพย์	- การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘๖	นายศักดิ์ดา พรหมจันทร์	- แนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานรูปแบบใหม่
๑๘๗	น.ส.จิราพร ลิบวานิชย์	- การศึกษาความประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถของแรงงานไทย กรณีตัวอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๘๘	น.ส.เนาวรัตน์ คำดา	- ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกต่อบริการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
๑๘๙	น.ส.นภัส รัตนปัญญาโชติ	- การฝึกอาชีพนอกสถานที่ กลุ่มผู้ว่างงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี
๑๙๐	นางสุตารัตน์ วงศ์พะเนา	- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานช่วยอำนวยการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๙๑	นายประกิจ พ่อธานี	- การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑๙๒	น.ส.อกนิษฐ์ คักดีศรีชุมพล	-แนวทางการประชุมกรมที่มีประสิทธิภาพศึกษาเฉพาะกรณี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๙๓	นายปิยะพันธ์ สันตมาศ	-การสำรวจความคิดเห็นบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อกระบวนการฝึกอบรม CBST
๑๙๔	นางรพีพรรณ ปานะถิก	-ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ในศูนย์)
๑๙๕	นายกิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล	-ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์การกับความพึงพอใจ ในการทำงาน (กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่สพร.ภาค ๑๒ สงขลา)
๑๙๖	น.ส.อมรศิริ ญาณโกมุท	-การเขียนบทวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๙๗	นายประพาดร แสงหอย	-การฝากฝึกในกิจการ
๑๙๘	นายธวัชชัย ดวงคำ	-แนวทางดำเนินการให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
๑๙๙	น.ส.วัลลภา ราตรีวิจิตร	-แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาอาชีพประมง
๒๐๐	น.ส.ทัยกี ศิลปสิทธิ์	-การเพิ่มโอกาสในการมีงานทำของผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
๒๐๑	นายทองพูน แสงทะเลา	-การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ
๒๐๒	นางอารีรัตน์ ละอองนวล	-ปัจจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอาชีพ ของกลุ่ม OTOP จังหวัดลำปาง
๒๐๓	นางสาววรรณา เพียงจันทร์	-ทัศนคติของผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๒๐๔	นางบุษบา บุญศรี	-การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผู้ทอหรือทอไหม
๒๐๕	นางนงนิต อิงศรีสวัสดิ์	-กระบวนการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๐๖	นางเครือจิตร แก้วคำแสน	-การสำรวจความต้องการฝีกอาชีพของจังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งนักวิชาการฝีกอาชีพ ระดับ ๖ว (ช่างไฟฟ้า)		
๒๐๗	นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง	-การกำหนดกรอบรายการมาตรฐานครุภัณฑ์การฝึก -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
๒๐๘	นายชัยรัตน์ ศรีวันใจ	-กระบวนการ หรือขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ เรื่อง การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบติดผนัง Wall Type
๒๐๙	นายปรีชา สนธิสุทธิ	-การจัดทำสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ เรื่องการติดตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์บนวินโดวส์เอ็กซ์พี และใช้ไดนามิค ดีเอ็นเอส
๒๑๐	นายวีระพงษ์ วงษ์ชาติ	-การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคาปาซิเตอร์ใน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
๒๑๑	นายวัชรพงษ์ ติกะโกศล	-การสร้างเว็บไซต์ด้วย PHP-Nuke กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
๒๑๒	นายภูมิชัย นิยมไทย	-พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ ราชบุรี
๒๑๓	นายพิเชฐ เลี้ยงฤทัย	-การพัฒนาใบงานสำหรับชุดการฝึกดิจิทัล รุ่น ELo๓-๕๙
๒๑๔	นายสมคิด เวชศิลป์	-พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิบัติ
๒๑๕	นายปราโมทย์ พากพูนไพร	-เอกสารประกอบการฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย อิเล็กทรอนิกส์ -เอกสารประกอบการฝึกปั๊มเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย
๒๑๖	นายประชา ศิลปชัย	-คู่มือการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก เรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง -เอกสารประกอบการฝึก เรื่อง การซ่อมตู้เย็น
๒๑๗	นายประสาน มะโนรี	-ชุดฝีกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๑๘	นายกิตติพัชร บัวจ่านงค์	<ul style="list-style-type: none"> -สายอากาศและสายนำสัญญาณ -สวิตชิงเพาเวอร์สวิตหลายในเครื่องรับโทรทัศน์สี
๒๑๙	นายสุธาดา อภาประเทือง	<ul style="list-style-type: none"> -เอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรระยะระดับฝีมือ สาขาช่างโทรคมนาคม การติดตั้งระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม อนุ.ย.๔๐๑ ความปลอดภัยในการทำงาน, อนุ.ย.๔๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม, อนุ.ย.๔๑๑ การสื่อสารดาวเทียมของประเทศไทย, อนุ.ย.๔๑๒ อุปกรณ์ของระบบรับสัญญาณผ่านดาวเทียม -เอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรระยะระดับฝีมือ สาขาช่างโทรคมนาคม การติดตั้งระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม อนุ.ย.๔๑๓ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, อนุ.ย.๔๑๔ ระบบรับสัญญาณผ่านดาวเทียม, อนุ.ย.๔๑๕ การติดตั้งงานสายอากาศและระบบรับสัญญาณดาวเทียม
๒๒๐	นายบุญรุ่ง โนใจ	<ul style="list-style-type: none"> -คู่มือการใช้ซีดีรอม ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (พร้อมซีดีรอม) -คู่มือการใช้ซีดีรอม ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (พร้อมซีดีรอม)
๒๒๑	นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> -ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ -อุปกรณ์กึ่งตัวนำไดโอด ซีเนอร์ แอล ซี ดี
๒๒๒	นายมานพ ดีฉนวน	<ul style="list-style-type: none"> -ระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า -นิวเมติกพื้นฐาน
๒๒๓	นายคงฤทธิ พาลีวัน	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้โปรแกรม Norton Utilities ๒๐๐๐ เบื้องต้น -การประเมินผลโครงการฝึกอบรม กรณีศึกษา : หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒๒๔	นายชูฉัตร ปานะถึก	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้โปรแกรม DREAMWEAVER -ระบบเครือข่ายและการใช้อินเตอร์เน็ต
๒๒๕	จำเอกประยงค์ บุญช่วย	<ul style="list-style-type: none"> -ระบบสารทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น -วงจรไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๒๖	นายศักดิ์ชาย ศิลปสมศักดิ์	-เอกสารประกอบการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนสาขาช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นการแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๓๗
๒๒๗	นายคมสัน คักดีโสภิชญ์	-คู่มือการเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๒๘	นายชัยรัตน์ แก้วกำแสน	-เอกสารประกอบการฝึก เรื่อง การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรไฟฟ้า
๒๒๙	นายชานนท์ อาคะมา	-เทคโนโลยีการจัดทำสื่อการฝึกในรูปแบบ Multimedia e-Book
๒๓๐	นายวิมล รัตนคช	-การสร้างสื่อการฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware และ Dreamweaver
๒๓๑	นายชัยชัย แสงสุริยา	-คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๓๒	นายรัตนพล ชนยุทธ	-ชุดการฝึก CBT เรื่องภาพฉาย (Orthographic Drawing)
๒๓๓	นายประสาน มะโนรี	-ชุดฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ
๒๓๔	นายนิกร นิมสาย	-การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓
๒๓๕	นายนิคม มีฤทธิ์	-เครื่องมือวัดผลการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเครื่องทำความเย็นปรับและอากาศ
๒๓๖	นายธีระพงศ์ ทิพอาศน์	-การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบสื่อสารทางดาวเทียม
๒๓๗	นายปรีชา ลิ้มพูล	-การเสริมสร้างทักษะระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักรให้กับครูฝึกฝีมือแรงงานฝ่ายช่างกลโรงงาน
๒๓๘	นายรังสรรค์ ทองสุทธิ	-การส่งเสริมช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
๒๓๙	นายไพโรจน์ พาสพิชญ์	-การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๔๐	นายไกรวิทย์ ปาโส	-เทคนิคการออกแบบเวปเพจด้วยโปรแกรม Webpage Maker รุ่น ๑.๕๑
๒๔๑	นายประเวส เรืองมะเริง	-กระบวนการ หรือขั้นตอนการสร้างสื่อ VCD การติดตั้ง มุ้งลวดหน้าต่างบานเกล็ด และการทำช่องแสงลูกฟัก
๒๔๒	นายวิทมนต์ ทองซุ่ม	-การใช้งานออสซิลโลสโคป YOKOGAWA รุ่น AL๒๒๐ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๒๔๓	นายเฉลิมพล คีลาวิเศษ	-การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (INTERNET CAFÉ)
๒๔๔	นายวันชัย ตีฆิณานนท์	-การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint XP
๒๔๕	นายชาติรี กอบัวแก้ว	-เทคนิคการประกอบและปรับปรุงคอมพิวเตอร์
๒๔๖	นางวาสิษฐี ระจิตดำรงค์	-เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ๗.๐
๒๔๗	นายสุวิทย์ ทางชั้น	-สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๒๔๘	ส.ต.ท.ประสิทธิ์ จันทริมา	-การศึกษาความต้องการฝึกอบรมด้านอินเทอร์เน็ต ของประชาชนวัยทำงาน จังหวัดระยอง
๒๔๙	นายบรรหาญ ผาดสุวรรณ	-เครื่องทำความเย็นภายในเรือเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในอนาคต
๒๕๐	นายพิสนธิ์ ขำชุด	-การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
๒๕๑	นายณรงค์ แก้วสลับสี	-เตาไมโครเวฟและวิธีการตรวจสอบ
๒๕๒	นายกฤษดา หมัดป้องตัว	-แผ่น CD-ROM สอนการใช้โปรแกรม -Microsoft Word ๒๐๐๐
๒๕๓	นายธวัช สนวนโต	-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local Area Network)
๒๕๔	นายสมนึก อนันต์	-การพัฒนาเอกสารการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๕๕	นางสาวโสภา เจริญจิต	- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๖ว (ช่างอุตสาหกรรม)		
๒๕๖	ว่าที่เรือตรีอนุรัตน์ ชาประดิษฐ์	- สื่อการสอนคณิตศาสตร์ช่างสาขาช่างกลโรงงาน (ในรูปแบบ Electronic Book)
๒๕๗	นายวีระศักดิ์ แก้วบุตตา	- การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเชื่อม Tig - การทดสอบวัสดุด้วยคลื่นความถี่สูง
๒๕๘	นายสุนทร แก้ววิพา	- การใช้งานเครื่อง CNC LATHE MAZAK SUPER QUITK TURN ๒๐๐๐ - แบบฝึกหัดการปฏิบัติงานปรับระบบ
๒๕๙	นายสมเกียรติ เจษฎารมย์	- การบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC Lathe - ชนิดเครื่องมือกัด
๒๖๐	นายชัยชนะ เดชแพ	- การศึกษาเรื่องการชุบเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยความร้อน - การเชื่อมท่อด้วยเครื่องเชื่อมทิก
๒๖๑	นายสมชาติ สุภารี	- เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ เรื่องหลักการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น - เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ ๔ "การเชื่อมต่อบากวีซิมลิก"
๒๖๒	นายพงศ์พันธ์ เนตรมณี	- การกลึงเรียงและการกลึงเยื้องศูนย์ - การกัดเฟือง
๒๖๓	นายวิริยะ ทองเหลือง	- การบริหารอัลเทอร์เนเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ - การใช้และการบำรุงรักษาขดลวด
๒๖๔	นายหัตถ์ชัย ขุนณรงค์	- คู่มือการใช้ Dishcharge Maching EDM Wire Cut
๒๖๕	นายสมเกียรติ อุ้งเงิน	- การใช้โปรแกรม TRACE CUT ๒๔ สำหรับเครื่อง SCAN CNC MILLING
๒๖๖	นายโกเมศ ปิยะพันธุ์	- การพัฒนาแมคาทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๖๗	จ.ส.อ.ยุทธชัย ทองอินทร์	- การปรับปรุงสภาพการทำงานและการยศาสตร์ (ERGONOMICS)
๒๖๘	จำลองเอกสมคิด วงเวียนรอด	- การเปรียบเทียบสัญลักษณ์งานเชื่อมระหว่างมาตรฐาน AWS กับ ISO
๒๖๙	นายสุขุม นันททรัพย์	- การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก MAGNETIC PARTICLE TESTING
๒๗๐	นายสุรพันธ์ รักษาพรหมณ์	- แนวทางและวิธีการในการประหยัวัสดุในการฝึกรบรูปร่าง CNC MILLING
๒๗๑	นายธีระพล สุขภาพ	- พัฒนาใบงานพื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้าและสร้างใบงานเพื่อใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์เชื่อม (Weld-Training Simulato)
๒๗๒	นายพิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์	- การใช้โปรแกรม Unigraphics for CAD (Modeling & Drafing)
๒๗๓	นายจิณกรณ์ แก้วมณี	- แบบฝึกหัดกรรมวิธีการเชื่อมอาร์คภายใต้แก๊สปกคลุม GAS METAL ARC WELDING PROCESS (GMAW)
๒๗๔	นายวีระพัฒน์ รัตนประดิษฐ์	- มาตรฐานช่างเชื่อมในระบบสากล ISO ๙๖๐๖
๒๗๕	นายสินธิ์ มณีวรรณ	- คู่มือปฏิบัติงานกลึงโลหะ
๒๗๖	นายศักดิ์ชัย คงวัฒน์	- การเชื่อมอะลูมิเนียมเดินแนวทำราบด้วยทิก
๒๗๗	นายสรายุทธ ทองศรี	- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานเชื่อม
๒๗๘	นายวีระ ชิตชลธาร	- การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ ๑
๒๗๙	นายพิพัฒน์ อาษาทรง	- ความรู้เกี่ยวกับรังสี (X-RAY)
๒๘๐	นายยอดเมือง ศิริประธาน	- ระบบส่งถ่ายกำลัง
๒๘๑	นายวัชร บัญส่ง	- โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมระบบนิวเมติก

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๘๒	นายประสาน พัดลม	-ผลิตภัณฑ์เครื่องอัดกลัวยแผ่นม้วน
๒๘๓	นายสัมพันธ์ กัสยากร	-การทดสอบด้วยแรงกระแทก
๒๘๔	นายจรินทร์ พรหมสวัสดิ์	-การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก (TIC) ระดับ ๑
๒๘๕	นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ	-การเขียนโปรแกรม CNC MILLING เบื้องต้น
๒๘๖	นายสุชิน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ	-ข้อบกพร่องในงานเชื่อม
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๖ว (ช่างยนต์)		
๒๘๗	นายนิพัฒน์ พัฒชนะ	-เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ กรณีศึกษา:ระบบควบคุมการปิด-เปิดของลิ้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒๘๘	นายสไตส์ คัมภีรา	-ชุดการฝึกการตรวจซ่อมมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว ชนิดสปลิตเฟสมอเตอร์
๒๘๙	นายประดิษฐ์ ราชเดิม	-การขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ปลอดภัย
๒๙๐	สิบเอกบริสุทธิ แนวประยงค์	-ความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
๒๙๑	นายทวีป เกิดต่อพันธ์	-โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกหลักสูตรเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ MOTRONIC
๒๙๒	นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข	-ระบบเบรก ABS ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒๙๓	สิบเอกไชยยันต์ บุญบุตร	-เกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๒๙๔	นายเดช พึ่งขยาย	-การออกแบบผังโรงฝึกงานช่างยนต์
๒๙๕	นายสุทัศน์ เจริญประมง	-การควบคุมมลพิษของเครื่องยนต์
๒๙๖	นายอนันต์ การามहित	-ระบบฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (PGM-FI)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๒๙๗	นายมานิช วีระสัมพันธ์	- ก๊าซ LPG และ NGV ในรถยนต์
๒๙๘	นายชัยรัตน์ นัตรศุภกุล	- โครงการช่างจักรยานยนต์พบประชาชน
๒๙๙	นายจรูญศักดิ์ ศรีปัญญา	- การศึกษาความต้องการระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างยนต์ ของสถานประกอบกิจการจังหวัดนครราชสีมา
๓๐๐	นายกษิติจ ทับทิม	- เทคโนโลยียานยนต์ กรณีศึกษา : ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
๓๐๑	นายปิยะ แสงทิพย์	- ระบบเบรคป้องกันล้อล็อก (Anti-Lock Breake System:ABS) - เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๓๐๒	นายทวีศักดิ์ บุรณะดิษฐ์	- เอกสารประกอบการฝึกสาขาช่างยนต์ "ระบบจุดระเบิด" - เอกสารประกอบการฝึกปั๊มเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย
๓๐๓	นายเพชรเหล็ก ทองภูธร	- เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตร วจรน้ำยาในปรับอากาศรถยนต์
๓๐๔	นายรังสิทธิ์ สำราญ	- การบำรุงรักษารถยนต์
๓๐๕	นายสิงโต แก้วกล้า	- คู่มือการฝึกอบรมระบบไฟฟ้ารถยนต์ - เอกสารประกอบการฝึก (สำหรับครูฝึก) หลักสูตรช่างไฟฟ้า ในรถยนต์ทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์ ๑
๓๐๖	นายเฉลิมศักดิ์ สิทธิชัย	- หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งเครื่อง เสียงรถยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์
๓๐๗	จำสิบเอกชัยวุฒิ ปานดวง	- เครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ L - JETRONIC
๓๐๘	นายจิระศักดิ์ อินอักษร	- การพ่นสีรถยนต์แบบแห้งซ้ำ (ระบบ ๒K)
๓๐๙	จ.ส.ต.ปรีดา ไพรินทร์	- เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ๔ จังหวะแบบหัวฉีด ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ (PGM-FI)
๓๑๐	จ.ส.อ.สุรศักดิ์ หงษ์ทอง	- ชุดประหยัดน้ำมันดีเซลและลดควันดำ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๑๑	นายวิชิต ทองสุทธิ	- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตรการฝึกอบรมช่างท้องถิ่น สาขาการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
๓๑๒	นายธงชัย จิตต์หาญ	- ระบบเครื่องเสียงรถยนต์
ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอาชีพ ระดับ ๖ว (ช่างก่อสร้าง)		
๓๑๓	นายจิรวัตร สื่อประสาร	- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานเจียรไนพลอย
๓๑๔	นายฉัตรชัย ภู่น้ำ	- การติดตั้งสุขภัณฑ์
๓๑๕	นายธานี ห้องทองแดง	- การพิมพ์ซิลค์สกรีน
๓๑๖	นางอัจฉรา ศิริวัฒนพิเชษฐ์	- การทำผ้าบาติก
๓๑๗	นายอนุชิต ดรกันยา	- เทคนิคการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง (งานอาคาร)
๓๑๘	นายมานะ พุนบ้านแขก	- การพัฒนากลุ่มผู้ฝึกช่างก่อสร้าง (ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนากลุ่มผู้ฝึกช่างก่อสร้าง)
๓๑๙	นายปิยะ เสนานุช	- งานตกแต่งด้วยโครงอลูมิเนียม
๓๒๐	ว่าที่เรือตรีกานต์สิทธิ์ กองเกิดสุข	- แนวทางการพัฒนาบุคลากรฝึก สาขาช่างก่อสร้าง
๓๒๑	นายวิเชียร ฤทธิโชติ	- การติดตามและประเมินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปูกระเบื้อง
๓๒๒	นายสุชาติ ศรีพวงสุวรรณ	- การออกแบบงานไม้เครื่องเรือน
๓๒๓	นายวสันต์ สุตันตั้งใจ	- เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตรการปูกระเบื้องเซรามิก - เอกสารประกอบการฝึกตามหลักสูตรการประกอบชิ้นไม้
๓๒๔	นายจักรวาล ทิพย์มัลย์	- เอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ระดับ ๑ - หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad ๓ มิติ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๒๕	นายปฐมพงศ์ พักเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - การอ่านแบบก่อสร้าง - สีเพื่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
๓๒๖	นายสมบุรณ์ ศักดาภิพาณิชย์	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้พู่กันลม (Air-Brush) - สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบเบื้องต้น
๓๒๗	นายสุรพล เพ็ชรรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาวิทยาการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ - เอกสารประกอบการฝึกเรื่องเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิค
๓๒๘	น.ส.สุดาลักษณ์ หรหมขุนท์	<ul style="list-style-type: none"> - งานหินขัด - รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี
๓๒๙	นางประภาวดี สังขภิญโญ	<ul style="list-style-type: none"> - รวมแบบบ้านเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ Auto CAD ๒๐๐๐ - พื้นฐานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ Auto CAD ๒๐๐๐
๓๓๐	นายจำเนียร สุขอร่าม	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบการฝึกสาขาช่างไม้และก่อสร้างเรื่องเครื่องมือเครื่องจักร - เอกสารประกอบการฝึกสาขาช่างก่อสร้างเรื่องการฝึกฝีมืองานไม้
๓๓๑	นายอาคม สร้อยมุก	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือประกอบการสอนวิชาการพันทรายบนแก้วและกระฉกพร้อมเอกสารประกอบการสอน - เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๓๓๒	นายชัยพล พร้อมสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำบอร์ดและการจัดทำภาพ
๓๓๓	น.ส.ชุลีพร ชื่นแพร	<ul style="list-style-type: none"> - การทำผ้าบาติกเบื้องต้น - การทำกรอบรูป
๓๓๔	นายอาคม คุ่มหมู่	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก(ประเภท PowerPoint) เรื่องการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test) - การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม้
๓๓๕	นายชัยณรงค์ มะเตือ	<ul style="list-style-type: none"> - การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๓๖	นางนุชนาฏ จินตวิโรจน์	- การผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษ
๓๓๗	นายกิตติพันธุ์ รัตนพันธุ์	- การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืองานไม้
๓๓๘	นายสมศักดิ์ พุดเฉย	- คู่มือประกอบการฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐและฉาบปูน สำหรับวิทยากร
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ๖		
๓๓๙	นายเอกราช ลำภาเงิน	-การผลิตซีดีรอมเพื่อการฝึก -การเขียน script และ story board
๓๔๐	นายเอกรัตน์ นามวงศ์	-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึก กรณีศึกษาของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๔๑	นางอริตา เอกสมทราเมษฐ	- วิทยุทัศน์แนะนำการใช้ห้องสมุดวิชาการภายใต้โครงการ เงินกู้ ADB
๓๔๒	นายอำนาจ คำฮ้อ	-การผลิตสื่อโดยใช้กล้องดิจิตอล
๓๔๓	นายสุริยัน กำไร	-การใช้สื่อรถยนต์ประชาสัมพันธ์และแนะนำอาชีพ เคลื่อนที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๔๗ -เอกสารประกอบการฝึกอบรมทั่วไป เรื่อง เทคนิคการ ถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิตอล
๓๔๔	นางวนิดา พรหมพันธุ์	-การสักรวดลายบนกระจกด้วยการพ่นทราย
๓๔๕	นางสาววนิดา เงินรูปงาม	-การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคการปฏิรูประบบราชการ จังหวัด CEO
๓๔๖	นางอริตา เอกสมทราเมษฐ	- วิทยุทัศน์แนะนำการใช้ห้องสมุดวิชาการภายใต้โครงการ เงินกู้ ADB
๓๔๗	นางสาวเรณูกาชลี คำนวนสิน	-การศึกษาเรื่องการเขียนข่าวและบทความประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ ๖		
๓๔๘	นายনী ราชฉวาง	-หลักการวางผังโรงฝึกงาน -การกำหนดและปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๖ว		
๓๔๙	ว่าที่เรื่อตรีดิเรก สุขสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีละทิ้งหน้าที่ - การสอบสวนกรณีทำร้ายผู้บังคับบัญชา - การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางระเมิดกรณีรถยนต์ทางราชการเกิดอุบัติเหตุ
๓๕๐	นายสง่า แสนเดช	<ul style="list-style-type: none"> - ผลงานหมายเลข ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง - ผลงานหมายเลข ๒ การดำเนินคดีต่อผู้ผิดสัญญาเงินทุน - ผลงานหมายเลข ๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๖ว		
๓๕๑	น.ส.วิญญา ยิ้มยวน	<ul style="list-style-type: none"> - การเผยแพร่การใช้ซอฟต์แวร์การฝึก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๖ว		
๓๕๒	น.ส.มณี หัสชู	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๖ว		
๓๕๓	นายวิทยา ใจชื่อ	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดความต้องการพัสดุ
๓๕๔	นายภานุพงศ์ ดวงศิริ	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเกณฑ์คงค้าง
๓๕๕	นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุมัติกระทรวงการคลังสำหรับการเบิกจ่ายกรณีไม่มีกฎระเบียบรองรับ - การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย
๓๕๖	นางวลีพร ลิมนะสุนนท์	<ul style="list-style-type: none"> - การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญโครงการจ่ายตรงและบำเหน็จดำรงชีพ
๓๕๗	นายสมเกียรติ ขวัญแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๕๘	นายสมใจ ผลทวี	<ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจการจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง ๓ ชั้น ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๕๙	นางสาวสุธิตา พุทธิจิตรี	-คู่มือการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓๖๐	นางสมกมล โรยรินทร์	-การจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตำแหน่งบุคลากร ระดับ ๖ว		
๓๖๑	นางสาวยุคลธร รักขนาม	-การสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓๖๒	นายประพันธ์ หนูสันทัต	-การดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -ขั้นตอนในการดำเนินการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
๓๖๓	นายสมชาย สนิธิโรจน์	-การประเมินตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เพื่อประเมินในระดับ ๖ว -การประเมินตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เพื่อประเมิน ในระดับ ๔,๕,๖
๓๖๔	นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์	-เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีจ่ายลูกจ้างประจำ -เอกสารประกอบการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓๖๕	นางกัลยา สุวรรณรัตน์	-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ ยิ่งมงกุฎไทยสำหรับข้าราชการ -กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) : ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
๓๖๖	นายนพพร มานะ	-แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อน ขั้นเงินเดือนตามระบบคุณธรรม -การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๓๖๗	นางสาวพวงศรี ศรีธนสาร	-การประเมินเพื่อปรับระดับชั้นครูฝึกฝีมือแรงงาน
๓๖๘	น.ส.ศิริลักษณ์ ประศาสน์อินทาระ	-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ชื่อผลงานทางวิชาการ
๓๖๙	นางณัฐชนันต์ ศุภพิพัฒน์	-แนวทางการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓๗๐	นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ	-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ๖ว		
๓๗๑	นายพฤทธ์ วงศ์สุวรรณ	-แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน